



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ฉบับที่ 11/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567

Page facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง www.pakchongsao.go.th

กิจกรรมภายในเดือน



วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากช่อง กิจกรรมที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินงานโดย [#งานสวัสดิการสังคม](#) (สำนักปลัด)



วันพุธ 3 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประชุมประชาคมตำบลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมฯ ดำเนินงานโดย [#ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. ปากช่อง](#)



วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้ประสบภัยพิบัติขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย บ้านพังเสียหาย จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 (ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ณ จุดบริการประชาชนมอเตอด่าน
 ดำเนินงานโดย#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง



วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายค อบต.ปากช่อง
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้าร่วมพิธีรับ
 มอบโลรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์
 ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2567 จาก เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพ่งมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์
 ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัลนาคารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์หนองคาย
 จังหวัดหนองคาย



เดือนเมษายน 2567 กองช่าง อบต.ปากช่อง
 ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในตำบลปากช่อง
 จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน



เดือนเมษายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 อบต.ปากช่อง ดำเนินการออกพ่นสารเคมี เพื่อควบคุม
 โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ตำบลปากช่อง
 จำนวน 1 หมู่บ้าน



เดือนเมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ดำเนินการส่งน้ำเนื่องจาก
 ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่อง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค จำนวน 26 ครั้ง